



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ อัตรา ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ประกาศ ณ วันที่ ๗๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
- ๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่  
๒๗๘๑๑ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวศดับพินท์ พสุธีรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

- ๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่  
๒๗๐๔๑ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
(เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางศศิธร ยนจอหอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
๒	นายสมนึก ใจสุทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

- ๑.๓ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๔๗  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวณภัทร วารีจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๒	นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๓	นายไพรัตน์ ศรีสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๔	นางรัตนพร แสงประทีป	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๕	นายอำนาจ โปธิพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จันทบุรี ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา  
และสถานที่ ที่กำหนด หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลรายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่  
ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์